

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
ĐẢNG ỦY XÃ TÀ LÀI

*
Số 1 -CTR/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tà Lài, ngày 18 tháng 7 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
công tác 6 tháng cuối năm 2025

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA 03 XÃ PHÚ LẬP, PHÚ THỊNH VÀ TÀ LÀI (CŨ)

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù còn nhiều yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 03 xã, nhưng với sự quyết tâm cao, Đảng ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của cả 3 xã đã nỗ lực thực hiện cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng ủy 03 xã đề ra trong năm 2025, cụ thể:

- Xã Phú Lập đã thực hiện đạt và vượt 28/42 chỉ tiêu năm 2025; còn 07 chỉ tiêu chưa đạt (*thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; thu nợ tiền xã hội hóa giao thông nông thôn; phân loại rác sinh hoạt tại nguồn; phát triển đảng viên mới; công tác cấp, phát giấy chứng nhận QSSĐ lần đầu cho nhân dân; giảm số vụ tai nạn giao thông*), 07 chỉ tiêu cuối năm đánh giá (*đánh giá kết quả phát triển kinh tế về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ áp văn hóa, gia đình văn hóa; kết quả hoạt động của HĐND, UBND xã; kết quả thực hiện các tiêu chí dân vận khéo; đánh giá chất lượng MTTQ, các đoàn thể; đánh giá tổ chức đảng, đảng viên*).

- Xã Tà Lài (cũ) thực hiện đạt và vượt 35/44 chỉ tiêu năm 2025; còn 04 chỉ tiêu chưa đạt (*thu ngân sách; kết nạp đảng viên mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; phân loại và xử lý rác tại nguồn ở các hộ gia đình*) và 05 chỉ tiêu cuối năm đánh giá (*đánh giá kết quả phát triển kinh tế về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; tỷ lệ áp văn hóa, gia đình văn hóa; kết quả hoạt động của HĐND, UBND xã; kết quả thực hiện các tiêu chí dân vận khéo; đánh giá chất lượng MTTQ, các đoàn thể; đánh giá tổ chức đảng, đảng viên*).

- Xã Phú Thịnh thực hiện đạt và vượt 23/45 chỉ tiêu, 08 chỉ tiêu chưa đạt (*thu ngân sách; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân; phân loại và xử lý rác tại nguồn ở các hộ gia đình; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch tập trung; kết nạp đảng viên mới; thu tiền xã hội hóa giao thông và tiền điện; thu các loại quỹ xã hội*) và 14 chỉ tiêu cuối năm đánh giá (*thu nhập bình quân đầu người; Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy*

sản trên 01 ha; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; giảm tỷ lệ hộ nghèo; đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; kết quả hoạt động của HĐND, UBND xã; kết quả thực hiện các tiêu chí dân vận khéo; đánh giá chất lượng MTTQ, các đoàn thể; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ lao động có văn bằng chứng chỉ; huy động dự bị động viên).

Căn cứ chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Tỉnh ủy Đồng Nai, Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị năm 2025 của Huyện ủy Tân Phú (cũ), của Đảng ủy 03 xã và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm của 03 xã. Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm như sau:

I/- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Ngoài việc duy trì các chỉ tiêu đã đạt và vượt trong 6 tháng đầu năm của 03 xã cũ, cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số chỉ tiêu sau:

- (1) Thu ngân sách đạt chỉ tiêu trên giao.
- (2) Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người.
- (3) Duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các tuyến đường sáng-xanh-sạch đẹp; phấn đấu xây dựng 06 tuyến đường kiểu mẫu.
- (4) Phấn đấu giải quyết các hồ sơ đúng hạn cho người dân và doanh nghiệp đạt trên 98%.
- (5) Tiếp nhận và thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 95%
- (6) Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại hộ gia đình đạt 65%
- (7) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống nước sạch tập trung 65%.
- (8) Tỷ lệ BHYT đạt 95% dân số .
- (9) Kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra.
- (10) Tỷ lệ chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%
- (11) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.
- (12) Tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi có mặt tại địa phương vào các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội đạt 85%, trong đó đoàn thanh niên đạt 65%.
- (13) Tỷ lệ đoàn viên hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 86%

(14) Tỷ lệ đoàn viên hội viên nông cốt đạt 57%

(15) Tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt chỉ tiêu tình giao.

(16) Xây dựng lực lượng quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng trên giao.

I/- TIẾN HÀNH RÀ SOÁT CÁC CÔNG VIỆC CÒN TỒN ĐONG, CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ NHIỆM VỤ NĂM 2025 CỦA ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ LẬP, PHÚ THỊNH VÀ TÀ LÀI (CŨ).

Rà soát những nhiệm vụ đang thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện nhằm phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của 03 xã đã đề ra trong năm 2025.

Rà soát cơ sở vật chất của các đơn vị sau sáp nhập, xây dựng kế hoạch sửa chữa, trang bị mới để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

II/- VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1/- Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho các địa phương; căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tại Nghị quyết của 03 xã và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 của xã Phú Lập, Phú Thịnh, Tà Lài cũ; xây dựng ban hành Nghị quyết về các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và xây dựng Đảng, đoàn thể trong những tháng còn lại của năm 2025 đối với xã Tà Lài mới.

2/- Tổ chức rà soát, tổng hợp diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thương mại dịch vụ, đất phi nông nghiệp, diện tích đất công hiện có; việc phân bổ các loại cây trồng chủ lực của xã.

3/- Tiếp tục theo dõi, thu hoạch vụ Hè Thu, hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026; Tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn dịch bệnh, chú trọng làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác, kiểm tra, phối hợp xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không phép trên địa bàn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4/- Lập danh sách các quy hoạch phải thực hiện lập và điều chỉnh trên địa bàn xã sau sáp nhập; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình để tổ chức triển khai thực hiện.

5/- Thành lập Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã, phân công nhiệm vụ các thành viên để tổ chức thực hiện. Duy trì giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn

mới nâng cao; tiếp tục xây dựng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng 02 tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

6/- Rà soát các công trình, dự án đã, đang, các công trình đã có chủ trương, ghi vốn, những khó khăn, vướng mắc của các dự án (nếu có), có giải pháp xử lý để tiếp tục triển khai thực hiện, nhất là các dự án công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, đường điện hạ thế phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

7/- Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thu đảm bảo hoàn thành và vượt thu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong năm 2025; đồng thời tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản chi; hạn chế sử dụng ngân sách cho việc mua sắm mới tài sản công.

8/- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy lần đầu đạt chỉ tiêu giao; chủ động giải quyết tốt các vụ tranh chấp đất đai, không để tạo thành điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp.

9/- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

III- VỀ VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỐNG CHO NGƯỜI DÂN

1/- Tiếp tục sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao, nâng cao hiệu quả của các Nhà văn hóa các ấp. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền nâng cao kiến thức về chuyển đổi số. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

2/- Rà soát, tổng hợp, quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường; công tác tuyển dụng giáo viên ở các cấp học nhất là bậc Mầm Non. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2025-2026; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.

3/- Tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không để phát sinh, hình thành các ổ dịch trên địa bàn.

4/- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công nhân ngày Thương

binh liệt sĩ 27/7. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách về Bảo hiểm đến toàn thể hộ dân trên địa bàn xã, tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, phân đầu cuối năm tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

5/- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; triển khai Phong trào “*Bình dân học vụ số*”; triển khai Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

IV/- VỀ QUỐC PHÒNG-AN NINH

1/- Lãnh đạo làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, công bằng, đúng luật, giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, chất lượng theo hướng dẫn của cấp trên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

2/- Lực lượng Công an xã chủ động nắm, dự báo tình hình, có phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá, các kỳ họp, chương trình, hoạt động của cấp ủy, chính quyền không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, cờ bạc. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Camera an ninh”, “Khu dân cư không tội phạm”; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về dữ liệu dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số.

3/- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; hạn chế tình trạng người dân tụ tập đông người để khiếu kiện, gây mất an ninh, trật tự.

V/- VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG, DÂN VẬN, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1/- *Công tác xây dựng Đảng*: Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng

cao đời sống Nhân dân” và quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện phát triển kinh tế năm 2025 đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã. Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời định hướng tuyên truyền.

Củng cố, kiện toàn trang Fanpage, Facebook, trang thông tin điện tử... của xã để phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đất nước, của tỉnh và các hoạt động của xã.

Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, để triển khai thực hiện.

Hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ sau sáp nhập, phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo đạt chỉ tiêu trên giao.

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng.

Chỉ đạo hoàn thành việc phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2025 đảm bảo đúng hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã tổ chức đại hội đảm bảo thời gian, hướng dẫn của Tỉnh ủy; đồng thời xây dựng hoàn thành văn kiện, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy bảo đảm yêu cầu và thời gian quy định.

2/- Công tác dân vận: Thành lập Ban chỉ đạo công tác dân vận xã; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân vận của Đảng 15/10. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội; phát huy vai trò, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào tương thân, tương ái.

Tổ chức hội nghị đối với giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2025.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội xã tổ chức đại hội

theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 24/6/2025 về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống các tổ chức đoàn thể chính trị (*ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội cựu chiến binh Việt Nam 6/12, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11...*). MTTQ, các Đoàn thể xã tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

3/- Công tác xây dựng chính quyền

HĐND xã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp theo luật định. Xây dựng chương trình và tổ chức giám sát theo chương trình đề ra.

UBND xã quán triệt đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện; buổi sáng với nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã đầu giờ các ngày làm việc. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy,
- Các ban Đảng, VP TU,
- Các đồng chí ĐUV,
- TT HĐND, UBND xã,
- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc,
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH xã,
- Ban xây dựng Đảng, UBKT, VP Đảng ủy,
- CVPĐU,
- Lưu VPĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**



Trịnh Văn Luận